









Congruence: IOC) ผลการตรวจ สอบได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80 - 1.00 จำนวน 56 ข้อ (2) การหาความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try - Out) กับพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ชุด เพื่อหาข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในแบบสอบถาม และนำแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์

Cronbach's Coefficient Alpha ได้ค่าความเชื่อถือได้ของตัวแปรสภาพแวดล้อมในการทำงาน อยู่ระหว่าง 0.707 - 0.903 และประสิทธิภาพ การทำงาน อยู่ระหว่าง 0.723 - 0.887

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมทั้งจัดส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมอบให้พนักงานของธนาคารคนหนึ่งเป็นผู้รวบรวม โดยแนบของจดหมายตอบกลับไปพร้อมกับแบบสอบถาม แล้วทำการติดตามทวงถามโทรศัพท์เพื่อให้ได้แบบสอบถามกลับมาจนครบจำนวน 226 คน โดยมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2557

**การวิเคราะห์ข้อมูล**

1) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีการหาค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) 2) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพการทำงาน ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยทำการทดสอบ Multicollinearity ซึ่ง VIF ต้องมีค่าไม่เกิน 10 จึงจะแสดงว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity (Black, 2006 : 585) จึงจะสามารถนำตัวแปรเหล่านี้ไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้ ซึ่งสามารถเขียนสมการโครงสร้าง ดังนี้

$$WEE = C_1 + B_1 X_1 + B_2 X_2 + B_3 X_3 + B_4 X_4 + B_5 X_5$$

$$WEE = C_2 + B_6 Y_1 + B_7 Y_2$$

$$WEE = C_3 + B_8 Z_1 + B_9 Z_2$$

โดยที่

$\bar{x}$	แทน	ค่าเฉลี่ย
S.D.	แทน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
C	แทน	ค่าคงที่
N	แทน	จำนวน
r	แทน	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
R	แทน	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
R2	แทน	ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
B	แทน	ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
Beta	แทน	ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
$B_1, B_2, \dots, B_9$	แทน	ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
$R^2_{adj}$	แทน	ค่าสัมประสิทธิ์ของการกำหนดที่ปรับแล้ว
Std. Error	แทน	ค่าความคลาดเคลื่อน
$S.E._{est}$	แทน	ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ์
Xt	แทน	ภาพรวมสภาพแวดล้อมในการทำงาน
$X_1$	แทน	ด้านความเป็นอิสระ
$X_2$	แทน	ด้านการมุ่งงาน
$X_3$	แทน	ด้านความชัดเจน
$X_4$	แทน	ด้านการนำนวัตกรรมมาใช้
$X_5$	แทน	ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน
$Y_1$	แทน	ด้านภาวะเยียบข้อบังคับ
$Y_2$	แทน	ด้านลักษณะของผู้นำ
$Z_1$	แทน	ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
$Z_2$	แทน	ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
WEE	แทน	ภาพรวมประสิทธิภาพการทำงาน





ตาราง 4 สภาพแวดล้อมในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	สภาพแวดล้อมในการทำงาน	B	Std.Error	Beta	t	P-value
	สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการทำงาน					
1	ด้านการมุ่งงาน (X2)	0.408	0.043	0.492	9.514*	0.000
2	ด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ (X4)	0.176	0.040	0.243	4.422*	0.000
3	ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน(X5)	0.138	0.036	0.193	3.835*	0.000
n=226, Constant=6.272, R=0.745, R2=0.555, R2adj=0.549, S.E.est=0.295, F=92.114						
	สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม					
1	ด้านลักษณะของผู้นำ (Y2)	0.397	0.045	0.504	8.888*	0.000
2	ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Y1)	0.230	0.040	0.323	5.697*	0.000
n=226, Constant=9.460, R=0.750, R2=0.563, R2adj=0.559, S.E.est=0.292, F=143.548						
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
1	ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม (Z2)	0.351	0.048	0.490	7.261*	0.000
2	ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Z1)	0.117	0.054	0.147	2.173*	0.031
n=226, Constant=11.861, R=0.589, R2=0.347, R2adj=0.341, S.E.est=0.357, F=59.315						

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

## อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยสามารถนำมาอภิปรายได้ดังนี้

1) ธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา มีสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีสภาพแวดล้อมในระดับดีทุกด้านโดยธนาคารออมสินมีสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมในระดับดีเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการทำงาน และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามลำดับ ดังนั้นผู้วิจัยขออภิปรายผลดังนี้ (1) ธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา มีสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมต่อการทำงานภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมต่อการทำงานในระดับดีทุกด้าน โดยสภาพแวดล้อม ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ อยู่ในระดับดี เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านลักษณะของผู้นำ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญา จิตต์เนื่อง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กรณีศึกษากรมควบคุมโรคส่วนกลาง พบว่า ในภาพรวมกรมควบคุม

โรคมีสภาพภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการทำงานเป็นอย่างดี ในด้านสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเช่นกัน (2) ธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา มีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการทำงานภาพรวม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการทำงานในระดับดีทุกด้านโดยสภาพแวดล้อมด้านการมุ่งงานอยู่ในระดับดี เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านความชัดเจน ด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน และด้านความเป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญา จิตต์เนื่อง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กรณีศึกษากรมควบคุมโรคส่วนกลาง พบว่า ในภาพรวมกรมควบคุมโรคมีสภาพภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการทำงานเป็นอย่างดี ในด้านสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการทำงานเช่นกัน และ (3) ธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ



และสังคม อยู่ในระดับดี เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Savicki and Cooley (1987) ที่กล่าวว่า สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม

2) การทำงานของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การทำงานมีประสิทธิภาพในระดับมากทุกด้าน โดยด้านความรับผิดชอบในการทำงาน มีประสิทธิภาพอยู่ระดับมากเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ด้านความรู้และความสามารถในการทำงาน ด้านการพัฒนาและปรับปรุงงาน และด้านคุณภาพของงาน ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิศารัตน์ สิ้นแสง (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า การทำงานพนักงานธนาคาร TMB มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากเช่นกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย แหวนเพชร (2543) ที่กล่าวว่า บุคลากรในองค์กรมีส่วนสำคัญอย่างสูงในการบริหารจัดการ ปัจจัยนำเข้าของการผลิตในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตหรือผลของการปฏิบัติงานที่ดี อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบุคลากรจะเป็นปัจจัยพิเศษที่มีความสำคัญในการจัดการและดำเนินการเพื่อให้เกิดสภาพทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงที่สุด ย่อมจะส่งผลให้งานของหน่วยงานนั้นมีทั้งปริมาณและคุณภาพตามไปด้วย ซึ่งความรู้ความสามารถของบุคลากรเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้หน่วยงานประสบความสำเร็จได้ หากบุคลากรขององค์กรนั้นปราศจากความตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

3) สภาพแวดล้อมในการทำงานของธนาคาร ประกอบด้วย (1) สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการทำงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งงาน ด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน (2) สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม 2 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะของผู้นำ และด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (3) สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Savicki and Cooley (1987) ที่กล่าวว่า การปฏิบัติงานพนักงานจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อความก้าวหน้าผู้ร่วมงาน สามารถเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ พร้อมจะแก้ไขปัญหานั้นๆ และสนับสนุนวิเคราะห์แก้ไขปัญหาคือเคยเกิดขึ้นมาแล้วด้วยสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถแก้ไขแนวทางได้รวดเร็วและทันเวลา นอกจากนี้พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญา จิตต์เนื่อง (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กรณีศึกษากรมควบคุมโรคส่วนกลาง พบว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญ์ณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์ จำกัด ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิวากาล ด่านแก้ว (2556) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อศักยภาพในการทำงานของนักบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมส่งผลต่อศักยภาพในการทำงานของนักบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา เช่นกัน

## ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยเรื่อง สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการทำงาน สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นธนาคารควรให้ความสำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้



1) สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการทำงานในด้านการมุ่งงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เพื่อให้ธนาคารมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น ธนาคารควรให้ความสำคัญในเรื่องการความมุ่งมั่นในการวางแผนงานที่ดีในองค์กร และสามารถดำเนินงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พนักงานธนาคารออมสินระดับผู้จัดการสาขาได้รับมอบหมาย ในเรื่องของเป้าหมายของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทในปี 2557 ซึ่งผู้จัดการจะต้องมีความมุ่งมั่น และวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ธนาคารกำหนดได้ทันเวลา

2) สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการทำงานในด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เพื่อให้ธนาคารมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น ธนาคารควรให้ความสำคัญในเรื่องการนำนวัตกรรมที่ทำให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้น รวมถึงสามารถนำนวัตกรรมมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการทำงานได้ เช่น ธนาคารมีการเปิดโอกาสให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานโดยตรง คิดนวัตกรรมในด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ รวมถึงด้านบริการ มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยธนาคารจัดทำเป็นโครงการ GSB Idea ขึ้น ให้พนักงานสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทุกปี เป็นต้น

3) สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการทำงานในด้านการอำนวยความสะดวกในการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เพื่อให้ธนาคารมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น ธนาคารควรให้ความสำคัญในเรื่องการมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น ธนาคารออมสินทุกสาขาควรมีสถานที่ให้บริการที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะแก่การให้บริการ มีที่จอดรถเพียงพอ รวมถึงมีระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และ Intranet ให้เพียงพอ เป็นต้น

4) สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมในด้านลักษณะของผู้นำเพื่อให้ธนาคารมีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น พนักงานควรให้ความสำคัญในเรื่องการได้รับการรับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน รวมถึงการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของผู้ร่วมงาน เช่น เมื่อเป้าหมายในภาพรวมของสาขาไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ผู้จัดการสาขาควรทำการ

วางแผนและนำทีมออกประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารเชิงรุก เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย เป็นต้น

5) สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมในด้านกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้ธนาคารมีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น พนักงานของธนาคารออมสินทุกคนจะต้องมีการปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด รวมถึงมุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร เช่น การอนุมัติสินเชื่อต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ทั้งในเรื่องของคุณสมบัติผู้กู้ ความสามารถในการชำระหนี้ และวงเงินที่อนุมัติ เป็นต้น

6) สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ธนาคารมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้คนทำงานมากยิ่งขึ้น ธนาคารควรให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการจ่ายค่าตอบแทนเมื่อพนักงานปฏิบัติงานนอกเวลา เช่น ธนาคารควรมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมที่ไม่ดี ทำให้เกิดความสามัคคี อีกทั้งมีการจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา กรณีทำงานในวันหยุด เป็นต้น

7) สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อให้ธนาคารมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้คนทำงานมากยิ่งขึ้น ธนาคารควรให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาดถูกสุขลักษณะ ก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เช่น ธนาคารควรมีหน่วยชีวอนามัยที่ให้การสนับสนุนด้านกายภาพของสถานที่ทำงาน โดยการตรวจวัดระดับความสว่างในสำนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

8) ในปัจจุบันธนาคารทุกแห่งมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นธนาคารออมสินควรมีการปรับปรุงการทำงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการทำงาน ด้านสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม และด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถสู้กับคู่แข่งได้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐหรือเอกชนอย่างเช่น ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น

## เอกสารอ้างอิง

- ทิวากาล ด่านแก้ว. 2556. “ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อศักยภาพในการทำงานของนักบัญชีองค์การบริหาร ส่วนตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
- ธนาคารออมสิน. 2547. รายงานประจำปีธนาคารออมสิน. ฝ่ายสื่อสารองค์กร. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557. จาก <https://gsnet.gsb/>
- ธนาคารออมสินภาค 13. 2556. จำนวนพนักงาน. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557. จาก <https://gsnet.gsb/>
- ธนาคารออมสิน. 2557. รายงานประจำปีธนาคารออมสิน. ฝ่ายสื่อสารองค์กร. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557. จาก <https://gsnet.gsb/>
- ธัญญ์ณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ. 2553. “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์ จำกัด.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยบูรพา.
- จิตรรัตน์ สีนแสง. 2555. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน TMB ในเขตธุรกิจ สมุทรปราการ.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- วิชัย แหวนเพชร. 2543. มนุษย์สัมพันธ์ในการบริหารงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : ธรรมกล.
- สมยศ นาวิการ. 2546. การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร : MBO. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991.
- อภิญา จิตต์เนื่อง. 2553. “การศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กรณีศึกษากรมควบคุมโรคส่วนกลาง.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยบูรพา.
- Black, K. 2006. *Business Statistics for Contemporary Decision Making*. (4th ed.) New York: John Wiley & Sons.
- Savicki, V. & Cooley, E. 1987. “The relationship of work environment and client contact to burnout in mental health professionals.” *Journal of Counseling & Development*, 65, 249 – 253.
- Yamane, T. 1973. *Statistic: An Introductory Analysis*. New York: Harper & Row.